



นโยบายความเป็นส่วนตัว

13 ธันวาคม 2564

สารบัญ

A. วัตถุประสงค์	3
B. ขอบเขต	3
C. คำจำกัดความ	3
D. หลักการคุ้มครองข้อมูล	4
E. ฐานในการประมวลผลทางกฎหมาย	4
F. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน้า	4
G. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	5
H. การถ่ายโอนและการเปิดเผย	5
I. ความเป็นส่วนตัวโดยการออกแบบ	5
J. สิทธิของเจ้าของข้อมูล	5
K. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	6
L. การฝึกอบรม	6
ตาราง "A" – ประเทศในขอบเขต	7

A. วัตถุประสงค์

แมกน้ามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้สัมพันธ์กับความมุ่งมั่นดังกล่าว นโยบายต่อไปนี้จึงจะอธิบาย กรอบการทำงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับการที่แมกน้ามุ่งปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บังคับใช้ในประเทศที่ระบุ

B. ขอบเขต

นโยบายนี้บังคับใช้กับ:

- i. นิติบุคคลและพนักงานทุกคนในบริษัท Magna International Inc. ตลอดจนกลุ่มธุรกิจทั้งหมด แผนก บริษัทร่วมทุน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลกที่อยู่ในการควบคุม (ซึ่งรวมเรียกว่า “แมกน้า”) ซึ่งพำนักอยู่ในประเทศที่กำหนด (“ประเทศในขอบเขต” ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)
- ii. เจ้าของข้อมูลใดๆ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่พำนักอยู่ในประเทศในขอบเขตซึ่งมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่แมกน้า
- iii. หน่วยงานใดหรือพนักงานคนใดของแมกน้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดซึ่งควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่พำนักอยู่ในประเทศ ในขอบเขต และ
- iv. พนักงานแมกน้า คนอื่นๆ ที่ดำรงตำแหน่งที่ระบุในนโยบายนี้โดยเฉพาะ

C. คำจำกัดความ

“การควบคุมข้อมูล” ข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดย “ผู้ควบคุมข้อมูล”

หมายถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

“ประเทศในขอบเขต” หมายถึงประเทศที่ระบุไว้ในตาราง “A” ของนโยบายนี้ (ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว)

โดยรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

ที่มีกฎหมายคล้ายคลึงกับกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้บริโภคของสหภาพยุโรป

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่มีการระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้

โดยพำนักอยู่ในประเทศในขอบเขต (“เจ้าของข้อมูล”)

บุคคลถือว่าสามารถระบุตัวตนได้หากสามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยอ้างอิงถึง

- i. สิ่งระบุถึงเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง หรือ
- ii. ปัจจัยที่เป็นการแสดงผลออกถึงตัวตนทางกายภาพ ทางสังคม หรือทางการเงิน ที่เฉพาะเจาะจงกับเจ้าของข้อมูลนั้น

“การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงการละเมิดความปลอดภัยที่นำไปสู่การทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึงการดำเนินการใดๆ ที่ทำกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ

การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลง การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การลบ หรือการทำลาย

“ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว” ในประเทศจีน หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

ที่หากเปิดเผยหรือใช้อย่างผิดกฎหมายอาจละเมิดศักดิ์ศรีส่วนบุคคลหรือก่อให้เกิด

อันตรายต่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล (เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร

ฯลฯ) และข้อมูลประจำตัว (เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ ฯลฯ) ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ขอบเขต

“ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว” หมายถึงเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยที่มาทาง เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง

ความเชื่อทางวัฒนธรรม ศาสนา หรือปรัชญา สมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือชีวิตทางเพศ และรสนิยมทางเพศ

ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์

D. หลักการคุ้มครองข้อมูล

แมกน้าจะปฏิบัติตามหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศในขอบเขต หลักการมีดังนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่แมกน้ารวบรวมโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเจ้าของข้อมูลจะต้องได้รับการประมวลผลในลักษณะที่สอดคล้องกฎหมาย โปร่งใส และยุติธรรม
- แมกน้าจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
- ปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลที่แมกน้าจะรวบรวม จะต้องเหมาะสม มีความเกี่ยวข้อง และจำกัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้
- แมกน้าจะดำเนินการตามสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมนั้นถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่วนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะถูกลบ
- แมกน้าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น และ
- แมกน้าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว โดยขึ้นอยู่กับมาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่รับรองว่า จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูล

E. ฐานในการประมวลผลทางกฎหมาย

แมกน้าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากได้รับอนุญาตโดยกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศในขอบเขต ฐานในการประมวลผลทางกฎหมายคือ

- การปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือของบุคคลอื่น
- การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของแมกน้า ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือสัญญาที่บังคับใช้
- การทำสัญญาหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับเจ้าของข้อมูลตามคำขอจากเจ้าของข้อมูล
- การแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของแมกน้าเว้นแต่สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลจะมีอำนาจเหนือกว่าผลประโยชน์ดังกล่าว และ
- การยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

F. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน้า

ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน้า จะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจและสามารถแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลนั้นดำเนินการตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศในขอบเขต ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน้า จะรับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลด้วย

แมกน้าจะใช้เฉพาะผู้ประมวลผลข้อมูลที่ให้การรับประกันเพียงพอว่าจะใช้มาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศในขอบเขตผู้ประมวลผลข้อมูลใดๆที่ใช้ โดยแมกน้าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่เป็นเอกสารจากผู้ควบคุมข้อมูลของแมกน้า เท่านั้น และจะถูกผูกมัดด้วยสัญญาในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตามที่ บังคับใช้ในประเทศในขอบเขต

ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน้าแต่ละคนต้องเก็บรักษาบันทึกของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบของตน โดยรวมถึงอย่างน้อยข้อมูล ต่อไปนี้ ได้แก่

ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล วัตถุประสงค์ของการประมวลผล คำอธิบายของหมวดหมู่ของเจ้าของข้อมูล และ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หมวดหมู่ของผู้รับที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม คำอธิบายทั่วไปของมาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่นำมาใช้ และระยะเวลาการเก็บรักษาที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลของแมกน่าจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายสำหรับข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าว ขอบเขตการประมวลผลข้อมูล และระยะเวลาการเก็บรักษา เมื่อใดก็ตามที่มีจุดประสงค์ใหม่สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น หรือมีการ เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์เบื้องต้น เจ้าของข้อมูลจะต้องได้รับแจ้ง และได้รับคำขอการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่ถูกกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตามที่บังคับใช้ในประเทศในขอบเขตที่กำหนด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิ์ของตน (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน่า จะตอบสนองในรูปแบบที่กระชับ โปร่งใส เข้าใจได้ และเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน่า แต่ละคน จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขากำลังประมวลผล ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งบริหารจัดการโดยแผนกความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแมกน่า

G. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มรรคาภิบาลข้อมูลของแมกน่า ได้รับระยะเวลาการเก็บรักษาตามข้อกำหนดทางกฎหมายและทางธุรกิจ ซึ่งกำหนดไว้ใน [Magna's Global Record Retention Schedule](#) (เอกสารเก็บบันทึกกลางของ Magna "MGRRS") MGRRS

กำหนดระยะเวลาที่แมกน่า จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท

และมีแนวปฏิบัติการป้องกันในระหว่างการดำเนินการดำเนินการด้านกฎระเบียบ หลังสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษา

ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน่า แต่ละคนจะต้องตัดสินใจว่าจะลบ ทำลาย

หรือปกปิดตัวตนของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

H. การถ่ายโอนและการเปิดเผย

ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน่า อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำกัดบางอย่างแก่บุคคลที่สาม เช่น

บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาล

ในขอบเขตที่จำเป็นและในสถานที่ที่มีฐานในการประมวลผลทางกฎหมาย

ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน่า สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นได้ก็ต่อเมื่อดังนี้

- ประเทศในขอบเขตกำหนดว่าประเทศปลายทางมีระดับการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม
- การถ่ายโอนอยู่ภายใต้ข้อสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ หรือ
- ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศในขอบเขตอนุญาตเป็นอย่างอื่น

I. ความเป็นส่วนตัวโดยการออกแบบ

ก่อนที่จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวในวงกว้าง) แมกน่าจะประเมินความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

จากผลการประเมินแมกน่า จะออกแบบและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุ

ซึ่งรวมถึงระบบเริ่มต้นเพื่อประมวลผลข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็น

J. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลทุกคนมีสิทธิจำนวนหนึ่งภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศในขอบเขต ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

- เพื่อรับการยืนยันจากผู้ควบคุมข้อมูลของแมกน้า ว่ากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเขา/เธอหรือไม่ และรับสำเนาของข้อมูลดังกล่าว หากเป็นเช่นนั้น เจ้าของข้อมูลอาจขอเข้าถึงข้อมูลของตน รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ผู้รับ และระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูล (สิทธิในการเข้าถึง)
- เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และเพื่อส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น (สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล)
- เพื่อเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ในอนาคต (สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม)
- เพื่อยื่นคำร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่พำนัก (สิทธิในการร้องเรียน) และ
- เพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (สิทธิในการคัดค้าน)

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอดังนี้

- ขอให้แมกน้า แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตนเอง (สิทธิในการแก้ไขและให้ข้อมูลครบถ้วน) และเพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และการประมวลผลข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล) และ
- ในบางกรณี เรียกร้องให้ แมกน้า ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน (สิทธิในการลบ) หรือทำให้ข้อมูลเป็นแบบไม่เปิดเผยตัวตน

แมกน้า ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดก็ตามที่ใช้สิทธิของตน อย่างไรก็ตาม

การใช้สิทธิอาจมีผลบางอย่างที่เจ้าของข้อมูลควรคำนึงไว้ล่วงหน้า (เช่น หากเจ้าของข้อมูลเพิกถอน

ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลการสมัครที่ส่งให้ **Magna Talent Pool**

เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับการติดต่อสำหรับตำแหน่งงานที่เหมาะสมอีกต่อไป)

แมกน้า จะต้องแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องคำขอแก้ไข ข้อจำกัด หรือการลบของเจ้าของข้อมูล

K. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

แมกน้าให้ความสำคัญกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง และจะตอบกลับโดยทันที

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล

ผู้ประมวลผลข้อมูลของแมกน้าจะแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลแมกน้า ทราบทันทีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลทราบ ในทำนองเดียวกัน

ผู้ควบคุมข้อมูล แมกน้า ต้องแจ้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามที่บังคับใช้ในประเทศในขอบเขตได้กำหนด

ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดโดยใช้ภาษาที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย แก่เจ้าของ ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ควบคุมข้อมูลแมกน้าจะต้องทำงานกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อเปลี่ยนแปลงผลกระทบของการละเมิด

และลดความเสี่ยงที่จะเกิด การละเมิดในอนาคต

L. การฝึกอบรม

แมกน้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในปริมาณมาก หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว

ได้รับการฝึกอบรมและสามารถแสดง ให้ เห็นว่าเข้าใจและปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้

แมกน้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

ตลอดจนขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และกฎหมาย ที่บังคับใช้

ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

บราซิล

จีน

ญี่ปุ่น

มาซิโดเนียเหนือ

เซอร์เบีย

เกาหลีใต้

สวิตเซอร์แลนด์

ไทย

ตุรกี

สหราชอาณาจักร

Originally Enacted: May 25, 2018

Current Version: December 13, 2021

Next Review: December 13, 2024

Issued By: Data Privacy

Approved By: Chief Compliance Officer on behalf of the Magna Compliance Council



Forward. For all.